



## สาร คณบดี ถึง ... ศิษย์เก่า

สวัสดีปีใหม่ ศิษย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก้าวสู่ปีที่ 27 ในปี 2557 นี้ นับว่าเป็นระยะเวลาพอสมควรนับแต่ก่อตั้งคณะ มีพัฒนาการด้านวิชาการ การบริการสุขภาพสัตว์ และผลงานสู่ชุมชนมากมาย เป็นที่รู้จักและยอมรับในแวดวงวิชาชีพการสัตวแพทย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คณะได้ผลิตบัณฑิต 21 รุ่น จำนวน 1,303 คน และขยายหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาโทและเอก และหลักสูตรนานาชาติ รองรับการเปิดอาเซียนสร้างความร่วมมือกับเพื่อนบ้านผลิตมหาบัณฑิตมากกว่า 49 คน มีความก้าวหน้า เป็นแนวหน้าของวิชาชีพการสัตวแพทย์ทั้งระดับประเทศและทำให้เป็นที่รู้จักยอมรับในระดับสากล คณะยังต้องพัฒนาผลงานวิจัยให้เข้มแข็งมากขึ้น และนางงานวิจัยช่วยการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ทั้งสุขภาพและมีอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย

ความภาคภูมิใจยิ่งของคณะคือ การได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ขยายงานบริการสุขภาพสัตว์ โดยการสร้างอาคารสัตววิทยารักษ์ ขึ้นนับแต่ปี พ.ศ.2551 และเสร็จพร้อมให้บริการในปลายปี พ.ศ. 2556 อาคารนี้จะช่วยรองรับงานบริการสุขภาพสัตว์ให้ประชาชนและประเทศเพื่อนบ้านอย่างมีคุณภาพและจำนวนมากขึ้น รวมถึงเป็นสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัยด้านสุขภาพสัตว์และสุขภาพหนึ่งเดียวได้เป็นอย่างดี อาคารนี้ได้ขยายการบริการการตรวจวินิจฉัย ชั้นสูตรโรคสัตว์และการวิจัยที่มีความพร้อมมากขึ้น ซึ่งจะเป็นศูนย์ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้วิชาชีพการสัตวแพทย์ การเลี้ยงและผลิตสัตว์อย่างเป็นมาตรฐาน รองรับความต้องการของชุมชนสังคมในอนุภูมิภาคน้ำโขง มีศักยภาพความพร้อมพัฒนาเป็นศูนย์กลางสุขภาพสัตว์แห่งอาเซียนในอนาคต คณะได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพ วิจัย และชั้นสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “อาคารสัตววิทยารักษ์” ในวันที่ 16 ธันวาคม 2556 นับเป็นความปลื้มปิติยิ่งต่อชาวคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นฉลองครบรอบ 50 ปีในปี 2557 นี้ มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การเป็นเจ้าภาพแข่งกีฬา มหาวิทยาลัย ในวันที่ 14-22 มกราคม 2557 ซึ่งคณะช่วยดูแลกีฬาประเภทกรีฑา กิจกรรมที่คณะจัดร่วมฉลอง 50 ปี มข. มีหลายกิจกรรม ที่สำคัญคือ คือ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ KVIC 2014 ในวันที่ 24-25 เมษายน 2557 โดยศิษย์เก่าทุกคนสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่มีค่าลงทะเบียน

สุดท้ายนี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าพ่อมอดินแดง คู่คุ้มครองให้ศิษย์ทุกคน ประสบความสำเร็จ ได้รับแต่สิ่งดีงาม มีโอกาสทำความดีให้ประเทศชาติและสังคม สืบไป

รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.สุนิรัตน์ เอี่ยมละม้าย

คณบดี

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น